

การเสวนาวิชาการนานาชาติ

เรื่อง นวัตกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (International Seminar on Pupil Outcomes Assessments)

วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม The Quarter Hotel Ladprao และช่องทางออนไลน์

บทนำ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หน่วยงานด้านการศึกษาทั่วโลกต่างกำลังทยอยปรับปรุงหลักสูตรและระบบการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ในระดับสากลจะเริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในการกำหนดชุดทักษะและสมรรถนะอันพึงประสงค์ที่ผู้เรียนควรได้รับ แต่ประเทศไทยยังคงขาดเครื่องมือหรือแนวทางการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดังกล่าวที่สามารถนำมาขยายผลได้ โดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นแก่ครูผู้สอน

การขาดระบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อ การขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายบนฐานของข้อมูล (evidence-based policy and intervention) ของประเทศไทย ในระดับห้องเรียน ครูผู้สอนอาจขาดแคลนข้อมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ขณะที่ในระดับนโยบาย ผู้กำหนดนโยบายก็ขาดแคลนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อช่วยปรับปรุงแนวทางและมาตรการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับมหภาค ทำให้การจัดสรรทรัพยากรยากที่จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิ Creativity, Culture, and Education (CCE) จึงจัดให้มีเวทีเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (International Seminar on Pupil Outcomes Assessments) โดยมีจุดมุ่งหมายในการสำรวจแนวทางและเครื่องมือการประเมินผลซึ่งได้รับการพัฒนาและใช้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาโดยจะมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือการประเมินผลที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ นอกเหนือไปจากการวัดความรู้ (knowledge) เช่น คุณค่าที่ยึดถือ ทักษะการบริหารจัดการตน (executive function) ทักษะทางอารมณ์และสังคม สมรรถนะ ฯลฯ โดย กสศ. ได้เชิญหน่วยงานในระดับนานาชาติที่มีเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่น่าสนใจกว่า 10 หน่วยงาน เข้าร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้

ในระยะกลางและระยะยาว กสศ. คาดหวังว่าหน่วยงานจากประเทศไทยจะสามารถพัฒนาและใช้งานเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ศักยภาพสูงซึ่งสามารถ (1) ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) อันจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแก่เด็กและครูผู้สอนและ (2) ให้ข้อมูลแก่ผู้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กสศ. คาดหวังว่าทั้งผู้พัฒนา (developer) และผู้ใช้งาน (user) ของเครื่องมือการวัดและประเมินผล เช่น ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย ผู้นำโรงเรียน และครู จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมเสวนาฯ ดังนี้

- (1) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีศักยภาพในการขยายผลสูง และมีความสามารถในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้เกินการวัดทักษะทางปัญญา
- (2) ได้แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากเครื่องมือการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้
- (3) ร่วมออกแบบอนาคตทิศทางการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลในประเทศไทย

รูปแบบการเสวนา

การเสวนานี้จะประกอบด้วยการนำเสนอและช่วงถาม-ตอบ ซึ่ง กสศ. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จึงได้ออกแบบการเสวนานี้ให้มีเวลาสำหรับการถาม-ตอบในสัดส่วนที่มาก

ช่วงวันที่ 1 จะเน้นการนำเสนอการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลในประเทศไทยและในภูมิภาค เพื่อช่วยให้ข้อมูลเชิงบริบทแก่ผู้นำเสนอนานาชาติ ช่วงวันที่ 2 และ 3 จะประกอบด้วยการนำเสนอจากหน่วยงานนานาชาติ ซึ่งจะมีทั้งการประเมินผลสำหรับกลุ่มตัวอย่างระดับชาติ จนถึง การประเมินผลซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเป็นระดับห้องเรียนหรือโรงเรียน นอกจากนี้ ในช่วงสุดท้ายของวันที่ 3 กสศ. ขอเชิญทุกท่านร่วมการเสวนาเพื่อสะท้อนข้อสังเกตและการเรียนรู้ และแบ่งปันภาพฝันและความคาดหวังของอนาคตในการพัฒนาการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของประเทศไทย

ภาษาในการนำเสนอและล่ามแปลภาษา

การนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบริการล่ามแปลภาษาแบบฉับพลัน (ไทย-อังกฤษ) สำหรับผู้ร่วมการประชุมทั้งในสถานที่และช่องทางออนไลน์

วันและสถานที่

การเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (International Seminar on Pupil Outcomes Assessments) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม The Quarter Hotel Ladprao และช่องทางออนไลน์

สถานที่ (onsite): โรงแรม The Quarter Hotel Ladprao ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความสนใจลงทะเบียนล่วงหน้า (ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566)

ช่องทางออนไลน์: ท่านสามารถร่วมเวทีเสวนาวิชาการ ผ่านระบบ Zoom โดยท่านสามารถยกมือเพื่อถามและตอบได้

การลงทะเบียน (กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมการเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ QR code/ลิงค์ ด้านล่าง



<https://forms.gle/bGR2Yd7X7ycrv9cD6>

ทีมงานจะส่งลิงค์ร่วมประชุมให้ท่านทาง Email ในลำดับต่อไป

หากต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณณัฐมิ เพ็ญตระกูล ที่ phoom@eef.or.th